

ชวนหม่าลินจี ฮือฮา'ผลวิจัย' ชี้สกัดสารพิษ ต้านมะเร็งตับ

ฮือฮาผลวิจัยพบ "ลินจี" ช่วย
ต้านป้องกันสารพิษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใหม่เจ๋ง ทดสอบหนูขาวได้ผล
แล้ว ทั้งสายพันธุ์กิมเจ็ง-จักรพรรดิ
เตรียมต่อยอดผลวิจัยลุยสกัด
เป็นผลิตภัณฑ์ ♦ อ่านต่อหน้า 19

เสริมอาหารทดลองในคน มั่นใจผลทดสอบ
ไม่เพี้ยน หวังโลกตะลึงบริโภคลินจีต้านมะเร็ง
ตับ-ตับแข็ง รอดักเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มความ
เข้มข้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อ
ข่าวรายงานว่า มีการกล่าวขานอย่างกว้างขวาง
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงว่าภาควิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้นำลินจีมาวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์
ปกป้องการอักเสบและลดการเจ็บปวดของตับ
ได้สำเร็จ จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศ.พญ.เลิศลักษณ์ ภูพัฒน์ อาจารย์
ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชา
พยาธิวิทยา ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำลินจี
มาวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องตับ มีคณะผู้
วิจัยประกอบด้วย ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกุล
ดร.ดวงดา กาญจนโพธิ์ ดร.ชวิช เต้โสถกกุล
และ ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณค่าทางอาหารของลินจีสายพันธุ์ที่นิยม
บริโภค คือ พันธุ์กิมเจ็ง และจักรพรรดิ เพื่อ
ดูฤทธิ์ในการปกป้องตับ ฤทธิ์ด้านการอักเสบ
แก่ตับ ฤทธิ์ต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน รวม
ทั้งให้บริการวิชาการเรื่องคุณประโยชน์ด้าน
สุขภาพของลินจีแก่สาธารณชน เริ่มวิจัยมา
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นการวิจัยแบบต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่าสารสกัด
ที่ได้จากเนื้อลินจีสดทั้งสองสายพันธุ์ ประกอบด้วย
วิตามินซี และกลุ่มสารโพลีฟีนอล มี
คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและมีความสามารถ
ป้องกันพิษต่อตับได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ทางคณะผู้วิจัยได้นำสารสกัดลินจีทั้ง 2 สายพันธุ์
ในปริมาณ 500 มล.ต่อกิโลกรัม ไปทดลองกับ
หนูขาวที่มีภาวะเรื้อรังในตับเมื่อหนูขาวได้รับ
สารสกัดดังกล่าวสภาพเนื้อเยื่อตับหนูขาวมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีฤทธิ์ด้านการอักเสบ และ
ฤทธิ์ระงับปวดอีกด้วย ที่สำคัญยังไม่มีผลกระทบต่อ
รูปร่างกายของหนูขาว จึงสรุปได้ว่าสารสกัดดัง
กล่าวมีคุณค่าทางอาหารและมีสารประกอบที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ที่อุดมด้วยวิตามินเอและ
ซี และมีสารประกอบฟีนอลิกและสารพฤกษ
เคมีที่เป็นสารแอนติออกซิแดนซ์ แอนติอะ
พอฟโตซิส มีศักยภาพที่จะพัฒนาหรือใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปกป้องการทำลายและ
การอักเสบของตับจากสารพิษได้

ศ.พญ.เลิศลักษณ์ กล่าวอีกว่า การวิจัย
ในปีที่ 3 นี้ จะต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาสาร
สกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความเข้มข้น

ในคุณค่ามากขึ้น และเตรียมทดสอบกับคนเพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพที่แท้จริงมั่นใจว่าผลวิจัยไม่
จะแตกต่างกัน หากได้ผลจะถือเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยและส่งผลดีต่อวงการวิจัยไปทั่วโลก
ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรกรไทย
ทรงงักให้บริโภคลินจีมากขึ้นเพราะมีประโยชน์
ในการปกป้องตับจากสารพิษ ช่วยรักษาเยียวยาผู้
ป่วยมะเร็งตับ โรคตับแข็งรวมทั้งภาวะตับเรื้อรัง